

Số: /SYT-TCCB
Vv báo cáo giải trình ý kiến cử tri
do UBMTTQVN tỉnh chuyển đến.

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thực hiện Công văn số 618/HĐND ngày 16/11/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo giải trình ý kiến cử tri do UBMTTQVN tỉnh chuyển đến với nội dung “*Đề nghị tích cực tham mưu các giải pháp, chính sách để thu hút bác sĩ giỏi về trên địa bàn phục vụ Nhân dân; quan tâm về cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ cho tuyến y tế cơ sở. Thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh còn thiếu; các chế độ quy định của bảo hiểm y tế về các hạng mục thuốc và sử dụng vật tư y tế còn nhiều hạn chế và bất cập nên ảnh hưởng đến việc tuyên truyền mua thẻ bảo hiểm y tế*”, Sở Y tế xin báo cáo cụ thể các nội dung như sau:

1. Đề nghị tích cực tham mưu các giải pháp, chính sách để thu hút bác sĩ giỏi về trên địa bàn phục vụ Nhân dân, quan tâm bổ sung đội ngũ bác sĩ cho tuyến y tế cơ sở

1.1 Đề nghị tích cực tham mưu các giải pháp, chính sách để thu hút bác sĩ giỏi về trên địa bàn phục vụ Nhân dân

Trong những năm vừa qua, Sở Y tế đã tích cực, chủ động phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết: Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh tiếp sau đó là Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 – 2025, thay thế Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND với các chính sách ưu đãi hơn, trong đó chính sách thu hút đối với: Giáo sư – Tiến sĩ là 1 tỷ đồng; Phó Giáo sư – Tiến sĩ là 800 triệu đồng; Tiến sĩ 500 triệu đồng; Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú là 300 triệu đồng; Thạc sĩ - Bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I có mức hỗ trợ từ 100 đến 190 triệu đồng tùy vào mức xếp loại tốt nghiệp tại các trường đại học. Đặc biệt, đối với các bác sĩ đa khoa – bác sĩ y khoa được tuyển dụng về công tác tại Trạm Y tế tuyến xã sẽ được hỗ trợ từ 180 triệu đồng đến 330 triệu đồng tùy vào xếp loại kết quả tốt nghiệp (trung bình, khá, giỏi, xuất sắc) và tùy thuộc vào trường đào tạo (Đại học Y Hà Nội, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh và các trường đại học y dược khác...).

Ngoài ra, một số chính quyền địa phương, các đơn vị còn có chính sách thu hút riêng đối với đội ngũ được tuyển dụng về công tác trên địa bàn, đơn vị

Bên cạnh đó năm 2022, Sở Y tế còn tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 71/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 – 2025 với mức hỗ trợ như sau: (i) Bác sĩ làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về y tế, Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Phổi; bác sĩ làm việc thường xuyên liên tục tại những lĩnh vực có môi trường độc hại như truyền nhiễm, cấp cứu chống độc, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh; bác sĩ làm việc tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, lĩnh vực y tế dự phòng thuộc các trung tâm y tế huyện, thành phố, thị xã với mức 2 triệu đồng/ người/ tháng; (ii) Bác sĩ làm việc tại bệnh viện/TTYT tuyến huyện với mức 750 nghìn đồng/người/ tháng; (iii) Bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn với mức 1.500.000 đồng/người/tháng.

Trong giai đoạn 2020 đến 2023 toàn tỉnh đã thu hút được 227 bác sĩ về công tác trên địa bàn.

1.2 Quan tâm bổ sung đội ngũ bác sĩ cho tuyến y tế cơ sở

Trong những năm vừa qua công tác tuyển dụng bác sĩ về công tác tại một số đơn vị tuyến huyện gặp khá nhiều khó khăn, đặc biệt bác sĩ về công tác tại tuyến xã. Nguyên nhân do thời gian học bác sĩ dài (6 năm), cơ sở vật chất, trang thiết bị tuyến xã còn thiếu khó phát triển được chuyên môn, thu nhập thấp, môi trường làm việc... do đó việc thu hút bác sĩ về một số bệnh viện/ TTYT, tuyến xã làm việc hết sức khó khăn. Ngoài ra, cán bộ đi học bác sĩ hiện nay thi đầu vào khó cũng là rào cản khi cử cán bộ y tế xã đi đào tạo bác sĩ.

Trong thời gian tới, Sở Y tế và các UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện tuyên truyền, vận động để thu hút bác sĩ về công tác tại tuyến huyện, tuyến xã, đồng thời nghiên cứu, động viên cử cán bộ y tế xã đi đào tạo bác sĩ. Đề nghị UBND cấp huyện nghiên cứu có thêm các cơ chế, khuyến khích, động viên để thu hút, tuyển dụng các bác sĩ về công tác trên địa bàn và hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ y tế tuyến xã khi được cử đi đào tạo bác sĩ. Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với đội ngũ bác sĩ từ tuyến huyện về tuyến xã theo Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ và UBND cấp huyện tham mưu xây dựng quy định về tăng cường quản lý, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và cân đối nguồn nhân lực ngành y tế trong toàn tỉnh.

Đề nghị Bộ Y tế tham mưu cho Chính phủ thực hiện tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế, kể cả giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế làm cơ sở khuyến khích các đơn vị sự nghiệp y tế tăng cường cung ứng dịch vụ có chất lượng, tăng nguồn thu, góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức y tế (trong đó có đội ngũ bác sĩ) ...

2. Quan tâm về cơ sở vật chất cho tuyến y tế cơ sở

Thời gian qua, Sở Y tế đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tham mưu, đề xuất nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất cho tuyến y tế cơ sở từ nguồn vốn đầu tư công của ngân sách trung ương, địa phương và nguồn vốn chi thường xuyên với 639, 875 tỷ đồng; kết quả cụ thể như sau:

2.1. Từ nguồn vốn đầu tư công

- Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn (sử dụng vốn vay ADB) hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo 48 trạm y tế xã¹ trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư 208,6 tỷ đồng. Hiện dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong năm 2024.

- Chương trình phục hồi phát triển kinh tế lĩnh vực y tế thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 04 đơn vị khám, chữa bệnh tuyến huyện (BVĐK Đức Thọ, BVĐK Lộc Hà, TTYT Can Lộc, TTYT Hương Sơn) và đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 19 trạm y tế tuyến xã² với tổng mức đầu tư là 264,5 tỷ đồng.

- Dự án nâng cấp, cải tạo BVĐK huyện Cẩm Xuyên với tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng.

2.2. Nguồn vốn chi thường xuyên bao gồm (nguồn sự nghiệp y tế, nguồn theo Nghị quyết 71/2022/NQ-HĐND

- Đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 từ nguồn tăng cường cơ sở vật chất tuyến tỉnh, tuyến huyện theo Nghị quyết số 71/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, kinh phí đề xuất: 90,975 tỷ đồng đã trình UBND tỉnh và Sở Tài chính để bố trí kinh phí.

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị từ nguồn sự nghiệp; Bố trí mua sắm trang thiết bị 8 tỷ;

- Kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng cơ sở vật chất; từ nguồn sự nghiệp 14,5 tỷ cho các đơn vị sự nghiệp

+ Bảo dưỡng cơ sở vật chất nguồn ngân sách từ 2022 chuyển sang 2023 53,3 tỷ đồng.

3. Thuốc, vật tư y tế phục vụ khám, chữa bệnh còn thiếu

3.1. Thực trạng cung ứng thuốc

¹ Các xã: Sơn Kim2, Sơn Hồng, Sơn Lễ, An Hòa Thịnh, Sơn Bằng, Kỳ Phú, Kỳ Thọ, Kỳ Sơn, Kỳ Đông, Nam Điền, Xuân Mỹ, Thạch Mỹ, Xuân Liên, Cẩm Nhượng, Cẩm Trung, Điền Mỹ, Hà Linh, Phú Gia, Hương Xuân, Hương Bình, Hòa Hải, Lộc Yên, Quang Diệm, Sơn Tây, Xuân Yên, Cương Gián, Yên Hòa, Nam Phúc Thăng, Cẩm Lạc, Cẩm Quan, Hương Thủy, Gia Phố, Kỳ Hoa, Kỳ Hà, Kỳ Lợi, Kỳ Trung, Gia Hanh, Thuận Thiện, Phú Lộc, Thượng Lộc, Sơn Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Tùng Lộc, Tùng Châu, Lâm Trung Thủy, Hương Minh, Thọ Điền, Quang Thọ

² Các xã: Cỗ Đạm, Đan Trường, Hương Long, Hương Trạch, Đình Bàn, Thạch Khê, Thạch Hội, Lâm Hợp, Kỳ Tây, Kỳ Bắc, Kỳ Giang, Thạch Châu, Cẩm Mỹ, Cẩm Quang, Hưng Trí, Đậu Liêu, Thạch Bình, Mỹ Lộc, Đức Hương

Hiện nay việc cung ứng thuốc phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh tại các tuyến y tế cơ sở nói chung và các cơ sở khám chữa bệnh nói riêng trên địa bàn tỉnh chủ yếu từ nguồn đấu thầu cấp địa phương, thuốc đấu thầu cấp quốc gia. Cụ thể:

- Kết quả đấu thầu thuốc năm 2022, cung cấp năm 2023 và năm 2024 đối với gói thầu cung cấp thuốc hóa dược, gói thầu cung cấp thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền (Kết quả đấu thầu lần 1 tại Quyết định số 109/QĐ-SYT ngày 23/02/2023; Quyết định số 129/QĐ-SYT ngày 20/3/2023 của Sở Y tế và kết quả đấu thầu lần 2 tại Quyết định số 814/QĐ-SYT ngày 19/10/2023 của Sở Y tế) có 884 mặt hàng trúng thầu/1024 mặt hàng theo kế hoạch đạt 86,3%.

Đối với các thuốc không trúng thầu, Sở Y tế đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, từ đó Sở Y tế đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị rà soát, chủ động sử dụng thuốc cùng hoạt chất, cùng tác dụng điều trị để thay thế hoặc xin điều chuyển từ các đơn vị khác, hoặc mua sắm đối với các thuốc không có thay thế/điều chuyển để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế cũng đã phê duyệt danh mục thuốc sử dụng tại các trạm y tế theo quy định tại Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 để các đơn vị y tế tuyến huyện có kế hoạch cung ứng.

Do đó, hiện nay các tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo đủ thuốc cho nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của Nhân dân.

3.2. Thực trạng tình hình cung ứng vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm tại tuyến y tế cơ sở

Trước đây, việc cung ứng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo 2 hình thức: Đấu thầu tập trung do Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công trực thuộc Sở Tài chính đấu thầu và đơn vị tự mua sắm,

Sau một thời gian triển khai đấu thầu tập trung đối với vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, bên cạnh các kết quả đạt được thì còn một số bất cập như tiến độ đấu thầu tập trung chậm hoặc tỷ lệ trúng thầu thấp. Để tháo gỡ các khó khăn trong việc mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm cho các cơ sở y tế, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã sửa đổi, bổ sung, thay đổi một số văn bản quy phạm pháp luật như: Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 103/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ngừng hiệu lực khoản 2 Điều 16 Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 (được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021) quy định

quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đối với mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Các quy định thay đổi nêu trên đã cho phép cơ sở y tế được chủ động hơn trong việc tự mua sắm vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm. Đồng thời Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công tỉnh đã có thông báo kết quả trúng thầu của 16/16 gói thầu cung vật tư, hoá chất, sinh phẩm. Các đơn vị đã ký hợp đồng và thực hiện cung ứng.

Do đó, tại thời điểm này, tuyến y tế cơ sở nói riêng và các cơ sở khám chữa bệnh nói chung cơ bản đã đầy đủ vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ nhu cầu cho công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân; đồng thời các đơn vị đang triển khai việc mua sắm theo quy định để đảm bảo việc cung ứng vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm trong thời gian tới.

2.3. Các khó khăn, vướng mắc trong cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế

Bên cạnh các kết quả đạt được nêu trên, việc cung ứng thuốc còn gặp một số khó khăn, như sau:

- Việc mua sắm các thuốc thuộc danh mục thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nhiều năm liền không có nhà thầu dự thầu.

- Đối với các thuốc không trúng thầu tập trung, Sở Y tế đã có hướng dẫn, chỉ đạo và các cơ sở y tế đã chủ động thực hiện mua sắm để đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa chủ động hoặc chậm trễ trong việc tự mua sắm dẫn đến tình trạng thiếu thuốc.

- Danh mục thuốc được sử dụng tại các trạm y tế được thực hiện theo quy định tại các Thông tư số 20/2022/TT-BYT, Thông tư số 05/2015/TT-BYT của Bộ Y tế còn hạn chế, chưa đa dạng nên người dân phải lên tuyến trên mới nhận được đầy đủ các thuốc, không thuận tiện cho người dân đi khám bệnh ban đầu.

- Hiện nay việc xây dựng giá gói thầu thực hiện theo quy định Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, tuy nhiên Thông tư chỉ có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

3.4. Giải pháp khắc phục:

- Có lộ trình xây dựng kế hoạch đấu thầu thuốc đúng tiến độ, đa dạng các mặt hàng; thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở chủ động trong mua sắm thuốc, vật tư y tế còn thiếu, không để tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế cho công tác khám chữa bệnh.

- Đề xuất Bộ Y tế giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập: Đưa danh mục thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất vào danh mục thuốc đấu

thầu cấp quốc gia hoặc danh mục thuốc đàm phán giá. Mở rộng danh mục các thuốc được thanh toán bảo hiểm y tế ở trạm y tế xã để danh mục được đầy đủ và phong phú hơn. Ban hành kịp thời Thông tư thay thế khi Thông tư số 14/2023/TT-BYT (hết hiệu lực vào ngày 31/12/2023), tránh gián đoạn trong mua sắm trang thiết bị y tế ảnh hưởng tới công tác khám bệnh, chữa bệnh.

4. Các chế độ quy định của bảo hiểm y tế về các hạng mục thuốc và sử dụng vật tư y tế còn nhiều hạn chế và bất cập nên ảnh hưởng đến việc tuyên truyền mua thẻ bảo hiểm y tế

Thuốc, vật tư y tế được sử dụng trong các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là một trong các yếu tố quan trọng, quyết định đến chất lượng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người dân, trong đó có quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Việc tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh cũng là yếu tố then chốt trong việc tuyên truyền người dân mua thẻ bảo hiểm y tế tiến đến mục tiêu bảo đảm bảo phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Trong thời gian qua, ngành Y tế Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cho người tham gia bảo hiểm y tế được cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế cho người bệnh bảo hiểm y tế, không ngừng nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng trong khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo sử dụng Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế an toàn bền vững trong khi mệnh giá mua thẻ bảo hiểm còn thấp, nhưng nhu cầu của người dân ngày càng cao, đòi hỏi phải có các chế tài của cơ quan quản lý nhà nước quy định về việc sử dụng thuốc, vật tư y tế một cách phù hợp để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thuốc, vật tư y tế một cách an toàn, hợp lý và hiệu quả. Cụ thể:

- Về thuốc: Bộ Y tế ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 quy định danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và đánh thuốc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

- Về vật tư y tế: Bộ Y tế ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 quy định danh mục và tỷ lệ thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Như vậy, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không tránh khỏi sự khó khăn, bất cập của các quy định của pháp luật cũng như sự vận dụng tổ chức thực hiện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dẫn đến ảnh hưởng tới quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế từ đó có khó khăn trong việc tuyên truyền người dân mua thẻ bảo hiểm y tế.

Để khắc phục các hạn chế nêu trên, trong thời gian tới ngành y tế triển khai các giải pháp sau:

- Tập trung rà soát các khó khăn, vướng mắc, bất cập của các quy định của pháp luật về sử dụng thuốc, vật tư y tế trong quyền lợi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế để kiến nghị với cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ các quy định của pháp luật để lựa chọn thuốc, vật tư y tế sử dụng tại đơn vị một cách đa dạng, đầy đủ và có hiệu quả nhằm bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

- Tăng cường các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh như: đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; bổ sung đội ngũ cán bộ có trình độ và chất lượng, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức và người lao động đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; cải tiến về quy trình, thủ tục trong tổ chức KCB và thanh toán chi phí cùng chi trả. Tạo thuận lợi cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế ngay từ tuyến Y tế cơ sở.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc sử dụng thuốc, vật tư y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Sở Y tế báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐND tỉnh (để bc);
- UBND tỉnh (để bc);
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Các phòng chức năng Sở;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Đức